

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả thi hành án hành chính 10 tháng năm 2022

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH 10 THÁNG NĂM 2022

1. Công tác quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện

Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án và yêu cầu phải tổ chức thi hành nghiêm túc, dứt điểm các bản án của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật. Đối với những bản án có khó khăn, vướng mắc, thì kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ. Đồng thời, phân công Cục Thi hành án dân sự Tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý công tác thi hành án hành chính theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

Thông qua các hoạt động triển khai, tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn đã giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tỉnh nhận thức đầy đủ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg và góp phần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong bộ máy hành chính nhà nước.

2. Kết quả thực hiện

Tổng số bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính phải thi hành trong kỳ là 03 bản án có Quyết định buộc thi hành án hành chính (02 quyết định năm trước chuyển sang và 01 quyết định phát sinh mới trong kỳ báo cáo) (có Phụ lục 1 và 2 kèm theo)

3. Đánh giá chung về kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

a) Kết quả đạt được

Từ công tác triển khai, chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác thi hành án hành chính tại địa phương như trên cho thấy việc chấp hành pháp luật tố tụng hành

chính và thi hành án hành chính của các cơ quan nhà nước, trong đó có UBND, Chủ tịch UBND các cấp đạt hiệu quả. Công tác tham mưu quản lý nhà nước về thi hành án hành chính, theo dõi thi hành án hành chính và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan liên quan tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, góp phần đưa pháp luật tố tụng hành chính, các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính được thực thi trên thực tế.

b) Hạn chế, khó khăn, vướng mắc

Có 01 bản án đã có quyết định buộc thi hành án chưa thi hành xong, điều này một mặt ảnh hưởng đến uy tín, hiệu quả quản lý của cơ quan hành chính nhà nước, mặt khác ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể: Cục Thi hành án dân sự Tỉnh đang theo dõi thi hành đối với 01 Quyết định buộc thi hành án hành chính 01/2021/QĐ-THA ngày 24/12/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Quyết định buộc thi hành án hành chính số 01/2021/QĐ-THA ngày 24/12/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, với nội dung buộc Ủy ban nhân dân xã Tân Thành (xã Tân Hội cũ), huyện Tân Hiệp; Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp phải lập lại thủ tục cấp “Giấy chứng nhận bị thương” cho bà Nguyễn Kim Hường và ra Quyết định công nhận bà Nguyễn Kim Hường là Thương binh, người được hưởng chính sách như Thương binh theo quy định của Nghị định số 08-NĐ-76 ngày 17/6/1976 của Hội đồng Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam về chính sách, chế độ đối với thương binh, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ; Thông tư số 05/TT-76 ngày 17/6/1976 của Phủ Chủ tịch Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam. Về việc giải thích và hướng dẫn thêm một số điểm thi hành Nghị định số 08-NĐ-76 ngày 17/6/1976 của Hội đồng Chính phủ về chính sách, đối với thương binh, liệt sĩ và các quy định hiện hành.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại UBND huyện Tân Hiệp chưa thể lập thủ tục cấp lại “Giấy chứng nhận bị thương” cho bà Hường, do các văn bản, quyết định đã lập trước đây để công nhận người hưởng chính sách như thương binh đối với bà Hường đã bị Tòa án tuyên hủy, nên không thể sử dụng lại để lập hồ sơ mới cấp lại “Giấy chứng nhận bị thương” cho bà Hường. Một khó khăn, vướng mắc khác ảnh hưởng đến việc chưa thực hiện được nội dung của Bản án số 689/2020/HC-PT ngày 13/11/2020 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên: theo quy định tại điểm a, khoản 1, Mục B, Phần thứ ba, Thông tư số 05/TT-76 “đối với trường hợp bị thương hoặc hy sinh từ lâu, nay cơ quan, đơn vị cũ không còn thì phải có 02 người của cơ quan, đơn vị cũ biết rõ sự việc hoặc có người là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chứng nhận và chịu trách nhiệm, ...” nhưng hiện tại những người này không còn sống để xác nhận cho bà Hường nên UBND huyện Tân Hiệp chưa thực hiện được nội dung cấp lại “Giấy chứng nhận bị thương” cho bà Hường như Bản án đã tuyên.

Ngày 31/5/2022, các cơ quan hữu quan có tiến hành họp trao đổi nội dung thực hiện Bản án phúc thẩm số 689/2020/HCPT ngày 13/11/2020. Kết quả: các

ngành cùng thống nhất thực hiện hướng dẫn bà Nguyễn Kim Hương lập lại hồ sơ mới theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

Ngày 10/6/2022, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Đồng Tháp có Công văn số 1385/SLĐTBXH-NCC báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc kết quả giải quyết hồ sơ thương binh của bà Nguyễn Kim Hương.

c) Nguyên nhân: Vụ việc thi hành án hành chính liên quan đến người hưởng chính sách như thương binh liên quan đến nhiều cơ quan, ở nhiều địa phương (Ủy ban nhân dân xã Tân Thành (xã Tân Hội cũ), huyện Tân Hiệp; Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Đồng Tháp) nên công tác phối hợp, thi hành có chậm; qui định về thủ tục xác nhận theo Thông tư số 05, từ năm 1976, so với thời điểm hiện tại không khả thi.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Chỉ thị số 26/CT-TTg, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện pháp luật về thi hành án hành chính.

2. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong công tác quản lý thi hành án hành chính; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp, của cơ quan thi hành án dân sự trong thi hành án hành chính theo quy định tại Điều 34, Điều 35 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP. Kịp thời chỉ đạo hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án hành chính trên địa bàn Tỉnh.

3. Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý hành chính nhà nước, chú trọng đối thoại, giải quyết hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của người dân để không phát sinh hoặc hạn chế tối đa các vụ việc khiếu kiện hành chính.

4. Tăng cường tính chủ động, trách nhiệm phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính để đảm bảo cho công tác thi hành án hành chính trên địa bàn Tỉnh đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;
- Tổng cục THADS (nghepvu3_tha@moj.gov.vn);
- Các PCT/UBND Tỉnh;
- Cục THADS Tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Thiện Nghĩa